



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม จึงกำหนดแผนการดำเนินงาน ดังนี้

วัน/เดือน/ปี	การดำเนินงาน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ตั้งแต่บัดนี้ - ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕	ส่งผลงานตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา
๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕	คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย พิจารณาเอกสาร และสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาให้ได้ ๑ คน และนักศึกษาพิการ ๑ คน (ถ้ามี) ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา
๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕	ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา หรือเพจกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
๑๒ - ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๕	ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบเอกสารและจัดทำเอกสารรูปเล่มตามหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑๘ - ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕	ฝ่ายเลขานุการบันทึกข้อมูลและอัปโหลดข้อมูลขึ้นระบบการประเมินของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕	ฝ่ายเลขานุการนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ลงตราประทับเพื่อจัดส่งให้กับประธานอนุกรรมการประเมินฯ เขตภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เมษายน ๒๕๖๕	ฝ่ายเลขานุการนำนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาไปรับการประเมินระดับภาค ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิต สุขทร)  
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช